



Triển khai kế hoạch tổng kết nghị quyết về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

(Xem tin trang 4)



Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy và đại biểu dự hội nghị.

Ảnh: THÀNH TÂM

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Tổng kết năm học 2021 - 2022

Sáng ngày 12/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2021 - 2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022 - 2023. Các đồng chí: Vũ Đức Đam, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Đức Vinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội; Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tới dự. Tại điểm cầu Thái Bình, đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị.

Nhà giáo dục đã chủ động chuyển trạng thái hoạt động, tổ chức dạy học linh hoạt theo khung kế hoạch năm học. Ngành tiếp tục hoàn thiện thể chế nhằm tháo gỡ những "nút thắt", tạo hành lang pháp lý cho đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo yêu cầu của Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI. Đồng thời, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành các nghị định, đề án, kế hoạch về phát triển giáo dục và đào tạo, trong đó đã phân công trách nhiệm của các bộ, ngành có liên quan và các địa phương trong triển khai thực hiện. Chất lượng giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn tiếp tục nâng lên, được quốc tế ghi nhận và đánh giá cao.

Theo kết quả xếp hạng các quốc gia tốt nhất về giáo dục năm 2021, Việt Nam xếp thứ 59, tăng 5 bậc so với năm 2020. Kết quả thi Olympic khu vực và quốc tế năm 2022 với 37/39 thí sinh đạt giải, trong đó có 1 thí sinh đạt điểm tuyệt đối. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 được tổ chức thành công bảo đảm nghiêm túc và an toàn. Ngành giáo dục xác định chủ đề năm học 2022 - 2023 là: Đoàn kết, nỗ lực vượt khó khăn, đổi mới sáng tạo, củng cố, nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo. Do đó, toàn ngành sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện kế hoạch tổng thể của ngành, thích ứng với tình hình dịch Covid-19; bổ sung (Xem tiếp trang 4)

ĐẶNG ANH

Kiểm tra công tác tiêu thoát nước tại huyện Quỳnh Phụ

Sáng ngày 12/8, đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đi kiểm tra công tác tiêu thoát nước bảo vệ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2, trên địa bàn tỉnh có mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa trung bình toàn tỉnh từ ngày 10/8 đến 16 giờ ngày 12/8 là 179,60mm. Đặc biệt, trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ, cục bộ một số nơi mưa rất lớn như: thị trấn Quỳnh Côi 320,2mm, xã An Hiệp 279,4mm. Mưa lớn trong thời gian ngắn đã làm 500ha lúa, cây màu

(Xem tiếp trang 4)
NGÂN HUYỀN



Đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tại cánh đồng xã Quỳnh Thọ (Quỳnh Phụ).

Đẩy nhanh tiến độ chi trả hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

Sáng ngày 12/8, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị trực tuyến về việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg, ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Thái Bình, đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị.

(Xem tiếp trang 4)
NGUYỄN CƯỜNG - LAN ANH



Nhiều lao động trên địa bàn tỉnh Thái Bình đã được hỗ trợ tiền thuê nhà.

CÔNG ĐOÀN NGÀNH CÔNG THƯƠNG Tuyên dương con đoàn viên, người lao động học giỏi, chăm ngoan vượt khó

Sáng ngày 12/8, Công đoàn ngành công thương tổ chức tuyên dương khen thưởng con cán bộ, đoàn viên, công nhân lao động đạt giải trong các kỳ thi cấp quốc gia, cấp tỉnh và cấp huyện; các cháu học sinh vượt khó học giỏi năm học 2021 - 2022. Năm học 2021 - 2022, trong ngành công thương có 5.164 cháu là con đoàn viên, công nhân lao động đang theo học từ lớp 1 đến lớp 12. Trong đó có 1 cháu đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp quốc gia; 16 cháu đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp tỉnh; 89 cháu đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp huyện; 2.438 cháu đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp trường; 2.706 cháu đạt danh hiệu học sinh tiên tiến. Trong số các cháu đạt học sinh giỏi các cấp có 162 cháu có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi. Tại buổi tuyên dương, công đoàn ngành đã trao 200 suất quà tổng trị giá 100 triệu đồng cho các cháu là con cán bộ, đoàn viên, công nhân lao động trong toàn ngành. Việc gặp mặt tuyên dương các cháu thể hiện sự quan tâm của công đoàn ngành và các doanh nghiệp đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Đồng thời là động lực lớn giúp các cháu cố gắng rèn luyện và tu dưỡng bản thân để tiếp tục đạt thành tích cao trong năm học sắp tới.

BÁ MẠNH
(LĐLĐ tỉnh)

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện

Sáng ngày 12/8, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Khoa Huyết học Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện. Ngày hội hiến máu có 80 cán bộ, nhân viên, người lao động của các đơn vị trực thuộc Sở đăng ký tham gia. Qua kiểm tra, sàng lọc, Ban tổ chức đã nhận được 73 đơn vị máu an toàn để kịp thời cung cấp cho các cơ sở y tế cần máu. Những năm qua, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội luôn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đến cán bộ, công nhân viên chức lao động tham gia phong trào hiến máu tình nguyện. Qua nhiều năm triển khai, đến nay đơn vị đã đóng góp hàng nghìn đơn vị máu cho phong trào "hiến máu cứu người". Đây sẽ là động lực để đơn vị tiếp tục đẩy mạnh phong trào hiến máu nhân đạo trong thời gian tới.

ANH THƠ

Các địa phương ứng phó với mưa lớn

(Xem trang 4)



Tiêu úng tại trạm bơm Tĩnh Xuyên (Hưng Hà).